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รายช่ือผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง ประธานสภาฯ สุวิง  ฤทธิ์เรือง  
๒ นายอวยพร  อิสโร รองประธานสภาฯ อวยพร  อิสโร  
๓ นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์ เลขานุการสภาฯ วิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  
๔ นางสุจิน  เทอดวีระพงค์ สมาชิกสภาเขตท่ี ๑ สุจิน  เทอดวีระพงค์  
๕ นายเฉลิม  หนูแก้ว สมาชิกสภาเขตท่ี ๑ เฉลิม  หนูแก้ว  
๖ นายประทีป  เพ็งสง สมาชิกสภาเขตท่ี ๑ ประทีป  เพ็งสง  
๗ นายสุจิน  ก้งเส้ง สมาชิกสภาเขตท่ี ๑ สุจิน  ก้งเส้ง  
๘ นายกิตติศักดิ์  ชูศรีเพชร    สมาชิกสภาเขตที่ ๑ กิตติศักดิ์  ชูศรีเพชร     
๙ นายธีรพงศ์  สว่างรัตน์   สมาชิกสภาเขตท่ี ๒ ธีรพงศ์  สว่างรัตน์    

๑๐ นายสันติศักดิ์  เกื้อสุข สมาชิกสภาเขตท่ี ๒ สันติศักดิ์  เกื้อสุข  
๑๑ นางอุไร  ด้วงเสน สมาชิกสภาเขตท่ี ๒ อุไร  ด้วงเสน  
๑๒ นายปัญญาวุธ  ขวัญเพชร สมาชิกสภาเขตท่ี ๒ ปัญญาวุธ  ขวัญเพชร  

 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายวีระพงษ์  ทับทวี นายกเทศมนตรี วีระพงษ์  ทับทวี  
๒ นายธนกร  ผอมสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี -  
๓ นายวิวัตร  ชูอุบล รองนายกเทศมนตรี วิวัตร  ชูอุบล  
๔ นางประคอง  หนูด า เลขานุการนายกเทศมนตรี ประคอง  หนูด า  
๕ นายพงพันธ์  ด าน้อย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พงพันธ์  ด าน้อย  
๖ นางกานต์สินี  หนูแก้ว    ปลัดเทศบาล กานต์สินี  หนูแก้ว     

๗ นางนุชจรีย์  ภาระตะวงศ์ หัวหน้าล านักปลัดเทศบาล นุชจรีย์  ภาระตะวงศ์  

๘ นายอ านวย  ปล้องไหม นิติกรช านาญการ อ านวย  ปล้องไหม  

 
 
 
 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง 
สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าป  .ศศศ ๒๕๖๖ 

วัน.ุธ ที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม .ศศศ๒๕๖๖ เวลา ๐๙ศ๐๐ นศ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙ศ๐๐  น. 
     

     ในโอกาสที่ใกล้จะสิ้นปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุข โชคดี ไม่
    เจ็บป่วย เดินทางปลอดภัย บัดนี้ ถึงก าหนดเวลานัดประชุมแล้ว เลขานุการได้ 
    ตรวจสอบรายชื่อ สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ ปรากฏว่าครบองค์
    ประชุม จึงเชิญด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  เรียน สมาชิกสภา ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน กอง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธาน    - ประกาศสภาเทศบาลต าบลอ่างทองเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง 
    สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๖ตามที่ สภาเทศบาลต าบลอ่างทองได้มีมติ
    เห็นชอบก าหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่างทองสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ 
    ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งมีก าหนด ๓๐ วัน ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. 
    ๒๕๖๖  นั้น บัดนี้ ใกล้ถึงก าหนดระยะเวลาการประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่างทองแล้ว 
    จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
    แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ และข้อ ๒๒ แห่งระเบียบ  
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
    ถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 
    ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ ในระหว่าง วันที่ ๑ – ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖   

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    - ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ นี้ จะมีการเปิดจุดตั้งด่านเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
    ประชาชนผู้เดินทางเนื่องจากเทศกาลปีใหม่ โดยมีนายอ าเภอมาเป็นประธานในการ
    เปิดโครงการ ขอเชิญทุกท่าน  
    - ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 
    จะมีกิจกรรมแลกของขวัญ แข่งขันกีฬาภายใน 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
     
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
     สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
     เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ตามที่สภาเทศบาลต าบลอ่างทองได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  ๓            
ประธานสภา   ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน กันยายน ๒๕๖๖ บัดนี้เลขานุการ
    สภาเทศบาลต าบลอ่างทองได้จัดท าบันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง    
    สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้ 
    สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบถ้อยค า ความถูกต้องให้เรียบร้อย สมาชิกท่านใดประสงค์
    จะแก้ไขถ้อยค าเชิญครับ   
 

ที่ประชุม    - ไม่มี -  
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นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข หรือเพ่ิมเติมถ้อยค า กระผมจะขอมติต่อที่ประชุม 
ประธานสภา   สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง 
    สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๖ โปรดยกมือครับ 
 

ที่ประชุม   รับรอง  ๑๐ เสียง 
     ไม่รับรอง - เสียง 
     งดออกเสียง ๑ เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอใหม่ 
     ๓ศ๑ ญัตติขออนุญาตกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (เ.ื่อจัดซื้อ  
    รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค เครน.ับ) .ร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 
     งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ญัตติขออนุญาตกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุกเท 
ประธานสภา   ท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค เครนพับ) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยหลักการและเหตุผล
    ขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงครับ 
  

นายวีระพงษ์ ทับทวี  เรียน สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน กอง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพ่ือพิจารณา    
    ดังนี้ญัตติขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล หลักการ เพ่ือเสนอต่อสภาเทศบาล
    ต าบลอ่างทองได้พิจารณาอนุญาตให้กู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เรื่องการขอกู้
    เงินเพ่ือด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือน าเงินมาพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้าน
    ต่างๆ เช่นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ด้านงาน
    สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงมีความจ าเป็นในการกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการ
    เทศบาล เพ่ือน าเงินมาพัฒนาต าบลอ่างทองเพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
    และเป็นการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน  ต่อไป เหตุผล
    ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  
    ส่วนที่ ๕ การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล  มาตรา ๖๖ (๖ ) เงินกู้  จากกระทรวง  
    ทบวง  กรม องค์การ หรือ นิติบุคคลต่างๆ วรรคสอง การกู้เงินตาม (๖) เทศบาลจะ
    กระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาลและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ
    กระทรวงมหาดไทย ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง  เพ่ือ
    พิจารณาอนุมัติ  ต่อไป 
    ซึ่งจากท่ีผ่านมาในการซ่อมแซมไฟฟ้า อุปกรณ์ในการซ่อมแซมเราไม่มีความพร้อม โดย
    ใช้บรรไดในการปีนเสาไฟฟ้า อันตรายมาก ซึ่งหลังจากนั้นเราได้เช่ารถกระเช้าจาก
    เอกชนมีค่าใช้จ่ายสูงเช่นกัน จึงได้เล็งเห็นความส าคัญในส่วนนี้ ซึ่งงบประมาณการกู้
    ในครั้งนี้ จ านวนสามล้านบาท เพ่ือจัดซ้ือรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค  
    เครนพับ พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขอน าเรียนรายละเอียดครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกเท
    ท้าย ติดตั้งไฮดรอลิคเครนพับ เพ่ือประกอบการพิจารณาครับ 
    รถบรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค (เครนพับ) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าสูงไม่น้อย
    กว่า ๑๒ เมตร เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 
    ๑๕๐ แรงม้า น้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า ๗,๔๐๐ 
    กิโลกรัม เครนไฮดรอลิคเป็นผลิตภัณฑ์ที่ที่ผลิตจากโรงงานที่รองรับระบบคุณภาพตาม
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    มาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ประจ ารถครบชุดที่ผลิตประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบ
    จากโรงงานในประเทศไทย เป็นกิจการที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) 
    ชนิดล าดับที่ ๗๐,๗๗ (๑) (๒)  ที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน iso 
    ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ และผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการรับรอง
    ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน iso ๙๐๐๑:๒๐๑๕ หรือ  มอก.๙๐๐๑-
    ๒๕๕๙ ในขอบข่ายจ าหน่าย บริการซ่อมแซม และบ ารุงรักษา งบประมาณ สามล้าน
    บาท เมื่อเราน าข้อมูลประกอบการพิจารณาขอกู้เงิน ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่ง
    ข้อมูลได้จัดส่งให้ทุกท่านได้พิจารณา งบประมาณที่เราสามารถกู้ได้ตามสิทธิ์จ านวน 
    ๓,๔๖๖,๔๔๕.๙๖ บาท แต่เราขออนุญาตกู้ในครั้งนี้ จ านวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใน
    การกู้ตามที่ได้สอบถามข้อมูลคาดการณ์ว่าจะขอกู้จากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
    หากท่านใดมีข้อสงสัยประการใดยินดีตอบข้อซักถามทุกประเด็นครับ 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอบคุณท่านนายกครับ สมาชิกสภาท่านจะอภิปรายสอบถาม เชิญครับ  
ประธานสภา 
 

นายประทีป  เพ็งสง  เรียน สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน กอง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๑   ตามที่ท่านนายกได้เสนอญัตติถามว่าหากเรามีอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ดีไหมถือว่า
    เป็นการดี แต่หากมองถึงความพร้อมในด้านงบประมาณ เห็นว่าเรายังไม่มีความพร้อม
    ในส่วนนี้ เนื่องจากเมื่อเรามีรถดังกล่าวแล้วงบประมาณ ภาระต่างๆจะตามมา รอให้
    พร้อมกว่านี้ ดูแลเรื่องถนนหนทางให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยด าเนินการในส่วนนี้ 
    กระผมเป็นห่วงเรื่องภาระค่าใช้จ่าย และผลกระทบต่อพ่ีน้องประชาชนในด้านอ่ืนๆ 
    อาจจะไม่ได้รับบริการได้เต็มที่เพราะเราจะต้องน างบประมาณส่วนหนึ่งส่งใช้เงินกู้  
 

นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  เรียน สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน กอง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
สท.เขตท่ี ๑   ในการตัดสินใจกระผมเคารพทุกความคิดเห็นซึ่งมีหลายความคิดเห็น บางคนต้องการ 
    บางคนไม่ต้องการ ในส่วนตัวของกระผมเห็นด้วยกับการกู้เงินจัดซื้อรถกระเช้าในครั้งนี้ 
    ที่ผ่านมากระผมได้มีโอกาสในการดูแลพ่ีน้องในการจัดซ่อมไฟฟ้า และตัดแต่งต้นไม้ล้ม
    กีดขวางทางจราจร ซึ่งในการปฏิบัติงานล าบากมาก ต้องใช้บรรไดในการปีน หากเกิด
    ฝนตกยิ่งล าบากอีกหนึ่งเท่าตัว การตัดแต่งกิ่งไม่ที่สูงๆ ก็ล าบาก หากเรามีอุปกรณ์การ
    ปฏิบัติหน้าที่สามารถด าเนินการได้รวดเร็ว และปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และรถ
    ดังกล่าวสามารถใช้งานได้เอนกประสงค์ สามารถบรรทุกได้ และเทท้ายได้ สะดวกการ
    ปฏิบัติงานครับ 
 

นางอุไร  ด้วงเสน   เรียน สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน กอง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๒   ในส่วนตัวเห็นด้วยในการจัดหารถเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานหากเรามีงบประมาณเป็น
    ของเราก็สามารถจัดหาได้ทันที แต่เนื่องจากงบเรามีจ ากัดจึงจ าเป็นที่จะต้องกู้เงินจาก
    หน่วยงานอื่น ที่ผ่านมาในการจัดจ้างแต่ละครั้งก็ใช้งบประมาณอยู่ไม่น้อยอยู่เช่นกันใน
    เรื่องความพร้อมตอนนี้ผู้ช่วยช่างไฟฟ้าเราก็มี พนักงานขับรถภายในเราก็มี  ประโยชน์
    ต่างๆของรถถือว่าเอนกประสงค์ ตัดต้นไม้ ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมไฟฟ้าหากมี
    ปัญหาสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที ซึ่งกระแสของพ่ีน้องมีทั้งเห็นด้วย และไม่เห็น
    ด้วย เป็นเรื่องธรรมดา แต่หากมองถึงประโยชน์ ถือว่าคุ้มค่า เห็นด้วยคะ 
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นายอวยพร  อิสโร  เรียน สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน กอง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
สท.เขตท่ี ๒   ที่ผ่านมากระผมได้มีโอกาสร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการซ่อมแซม และบ ารุงระบบไฟฟ้า
    สาธารณะได้เห็นและรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี การปีนเสาไฟไม่ใช่
    เรื่องง่ายจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน การตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ก็ไม่สามารถ
    ด าเนินการได้ทันท่วงที ต้องประสานหน่วยงานอ่ืนเมื่อมีความจ าเป็นด าเนินการไม่
    ทันท่วงที ล่าช้า และที่ผ่านมาเราเช่ารถมาใช้ก็ใช้งบประมาณจ านวนมากเช่นกันหาก
    เรามีรถเป็นของตัวเองถือว่าคุ้มค่า 
 

นายเฉลิม  หนูแก้ว  เรียน สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน กอง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
สท.เขตท่ี ๑   การขอกู้เงินเพื่อจัดซื้อรถกระเช้ากระผมค่อนข้างเป็นห่วง ในเรื่องความพร้อม  
    งบประมาณที่จ ากัด พ่ีน้องก็ไม่สบายใจหากเรากู้งบประมาณมาด าเนินการในเรื่อง
    ดังกล่าวเนื่องจากปัญหาในด้านต่างๆ เราก็ยังมีให้แก้ไขอยู่ตลอด แต่ด้วยสภาพคล่อง
    คิดว่าเรายังไม่มีความพร้อมในส่วนนี้  หากชะลอไปก่อนรอให้พร้อมกว่านี้ค่อยจัดซื้อจะ
    เป็นผลดีกว่า 
 

นายธีรพงศ์  สว่างรัตน์  เรียน สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน กอง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
สท.เขตท่ี ๒   ในการขอกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กระผมเพิ่งได้สัมผัสซึ่งหากมองง่ายๆ 
    หากเราไม่มีหนี้เก่าค้างหากเราจะกู้ถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด หากมองถึงเรื่อง
    การพัฒนาเราก็ต้องยอมหากเราอยู่ที่เดิมไม่มีการลงทุนหรือท าอย่างใดอย่างหนึ่ง
    เท่ากับเราก็อยู่กับที่หากมองถึงประโยชน์ถือว่าคุ้มค่ารถถือว่าเป็นรถเอนกประสงค์
    สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ บรรทุกเทท้าย กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ใช้งานได้หลาย
    รูปแบบที่ผ่านมาได้สัมผัสการปฏิบัติงานที่หน้างานของพนักงานในการซ่อมแซมไฟฟ้า
    สาธารณะต้องใช้บรรใดในการปีนป่ายมีความเสี่ยง ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานถือ
    ว่าเป็นเรื่องส าคัญ ตามเอกสารการกู้สามล้าน ส่งปีละสามแสนกว่าบาท เป็นเวลาสิบปี 
    อาจจะส่งผลกระทบต่อด้านอ่ืนๆบ้างแต่ก็สามารถหาส่วนอ่ืนมาทดแทนได้ ณ ตอนนี้
    เราปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ในอนาคตเมื่อเรามีโอกาสที่จะหาทางเพ่ือบรรเทาปัญหาความ
    เดือดร้อนให้พ่ีน้องประชาชน หากเราไม่ใช้โอกาส ในวันนี้ อนาคตเราอาจจะเสียใจได้  
    ผมขอสนับสนุนครับ  
 

นางสุจิน  เทอดวีระพงค ์  เรียน สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน กอง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๑   ตามที่ท่านนายกได้เสนอญัตติโดยส่วนตัวเห็นด้วย เพราะมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
    จะต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือที่จ าเป็นที่ส าคัญในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเห็นพนักงาน
    ใช้บรรใดในการปีนเสาไฟ ค่อนข้างมีความเสี่ยงพลาดขึ้นมาจะเป็นอันตราย เห็นใจพ่ีๆ
    ผู้ปฏิบัติงาน ขอสนับสนุน 
  

นายสันติศักดิ์  เกื้อสุข  เรียน สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน กอง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๒   ตามท่ีท่านนายกได้เสนอญัตติกระผมเห็นด้วยมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หน้า
    งานกระผมก็ได้ช่วยงานหลายๆครั้ง ไม่ว่าการตัดกิ่งไม้ล้มทับพาดสายไฟ ซ่อมแซมไฟ
    สาธารณะ ล าบากจริงๆ  อุปกรณ์มีความส าคัญมากกระผมขอสนับสนุนครับ  
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นายกิตติศักดิ์  ชูศรีเพชร   เรียน สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน กอง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๑   ตามท่ีท่านนายกได้เสนอญัตติกระผมเห็นด้วยมีความเหมาะสมในหลายๆด้าน มีความ
    สะดวกในการอ านวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชน ขอสนับสนุนครับ 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอบคุณทุกท่านครับที่ได้อภิปรายให้ความเห็นที่หลากหลาย หลายประเด็น   
ประธานสภา   ขอบคุณทุกท่านที่ได้ท าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ 
    ครับ 
 

นายวีระพงษ์  ทับทวี  เรียน สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน กอง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   ขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านครับที่ได้อภิปรายทั้งสนับสนุน และสอบถามปัญหากระผม
    ขอชี้แจงตามข้อเท็จจริงครับ งบประมาณที่เราจะขอกู้เพ่ือจัดซื้อรถกระเช้า ถือว่าเป็น
    รถเอนกประสงค์ ถนนเป็นหลุมบ่อเราสามารถบรรทุกอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการซ่อมแซม
    ได้ทันที ส่วนในเรื่องงบประมาณต่างๆ ได้ตรวจสอบแล้วเราสามารถด าเนินการไม่เกิน
    ศักยภาพทางด้านงบประมาณแต่อย่างใด งบพัฒนาไม่กระทบที่ผ่านมาเราด าเนินการ
    ทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน ไม่ว่าจากการประสานขอโครงการงบประมาณ
    จากงบอุดหนุนต่างๆ งบประมาณทางด้านต่างๆผู้บริหารสามารถดูแลได้ ขอให้ทุกท่าน
    ไม่ต้องกังวลในส่วนนี้ ตอนนี้ช่างไฟฟ้าเราก็มีแล้วถือว่าเราพร้อมแล้วที่จะดูแลพ่ีน้อง
    ประชาชน ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบไฟฟ้า สาธารณภัย     
    สามารถด าเนินการได้ทันท่วงที และคุ้มค่าที่จะมีอุปกรณ์ไว้ใช้ หนี้คงค้างของเทศบาล
    เราก็ไม่มีขอให้ทุกท่านได้เข้าใจในการด าเนินการในครั้งนี้ ซึ่งหากมองทั้งอ าเภอของเรา 
    ซึ่งหน่วยงานอื่นเขามีความพร้อมหมดแล้ว เราในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน
    หากเรามีในส่วนนี้ถือว่าคุ้มค่ากับพี่น้องประชาชนที่สุด   
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอบคุณท่านนายกครับ   
ประธานสภา   ท่านใดประสงค์จะอภิปรายสอบถามเพ่ิมเติม เชิญครับ 
 

นายประทีป  เพ็งสง  เรียน สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน กอง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๑   ตามที่กระผมได้อภิปรายข้างต้นสืบเนื่องจากกระผมได้หารือกับพ่ีน้องประชาชนจึงได้
    น าเสนอข้อมูลในวันนี้ พ่ีน้องประชาชนอยากให้ด าเนินการในส่วนอ่ืนๆก่อนจึงมาแจ้ง
    ในวันนี้ โดยไม่ได้มีอคติแต่อย่างใด  
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอบคุณท่านสมาชิกประทีปครับ  
ประธานสภา   ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลังได้ชี้แจงข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาครับ 
 

นางจันทร์ทิพย์  วงศ์สุวัฒน์ เรียน สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน กอง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผอ.กองคลัง   ขอชี้แจงรายละเอียดสถานะทางการเงินเพื่อประกอบการพิจารณาญัตติขอกู้เงิน 
     เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค เครนพับ พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 
     ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เงินฝากสมทบทุน ๑,๕๖๑,๖๗๙.๒๖ บาท กู้ ๑๐ 
    เท่า ๑๕,๖๑๖,๗๙๒.๖๐ บาท การค านวณงบพัฒนาของเทศบาล 
     เฉลี่ย ๓ ปี ๖๔๓,๑๗๙.๐๐ บาท ๖๐ % ของงบพัฒนาเฉลี่ยส่งได้ปีละ ๓๘๕,๙๐๗.๔๐ 
    บาท กู้ได้ตามสิทธิ ๓,๔๖๖,๔๔๕.๙๖ บาท หากขอกู้ ๓,๔๖๖,๔๔๕.๙๖ บาท คิดเป็น
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    ร้อยละของงบพัฒนาเฉลี่ย ๖๐ % ต้องส่งปีละ ๓๘๕,๙๐๗.๔๐ บาท ฐานค านวณส่ง
    ช าระหนี้ ๑๐ ปี อัตราดอกเบี้ย ๒ % 
     สรุป หากเทศบาลประสงค์ที่จะขอกู้เงินจ านวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท สามารถท าได้ 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอบคุณผู้อ านวยการกองคลังครับ  
ประธานสภา   สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม เชิญครับ 
 

ที่ประชุม   - ไม่มี – 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามกระผมจะถามมติครับ  
ประธานสภา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอ่างทองท่านใดอนุญาตให้เทศบาลต าบลอ่างทองกู้เงินทุน
    ส่งเสริมกิจการเทศบาล เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค เครนพับ 
    พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จ านวน ๑ คัน งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ
    ครับ 
 

มติที่ประชุม   อนุญาต  ๘ เสียง 
     ไม่อนุญาต ๒ เสียง 
     งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา) 
 
     ๓ศ๒ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจ าป  .ศศศ๒๕๖๗ เ.ื่อ
    จัดซื้อเครื่อง.ิม.์ Multifunction แบบฉีดหมึก.ร้อมติดตั้งหมึก.ิม.์ (lnk Tank 
    Printer) จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท เ.ื่อใช้ในราชการของส านัก
    ปลัด 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ เพ่ือ
ประธานสภา   จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (lnk Tank 
    Printer) จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท เพ่ือใช้ในราชการของส านัก
    ปลัดด้วยหลักการและเหตุผลขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจงครับ 
 

นายวีระพงษ์  ทับทวี  เรียน สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน กอง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง 

    ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพ่ือพิจารณา ดังนี้ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๗หลักการเพ่ือเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลอ่างทองได้
    พิจารณาอนุมัติ การโอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโดยโอนไป
    ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
    ติดตั้งหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) จ านวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท เพ่ือใช้ใน
    ราชการของส านักปลัด เหตุผลระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณ
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายใน
    หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณและคุณภาพเปลี่ยน 
    หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นขอได้โปรด
    น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง  เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอบคุณท่านนายกครับ ขอเชิญหัวหน้าส านักปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดครับ
ประธานสภา 
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นางนุชจรีย์  ภาระตะวงศ์  เรียน สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน กอง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
หัวหน้าส านักปลัด  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  
    ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๗หลักการเพ่ือเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลอ่างทองได้
    พิจารณาอนุมัติ การโอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโดยโอนไป
    ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
    ติดตั้งหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) จ านวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท เพ่ือใช้ใน
    ราชการของส านักปลัด สืบเนื่องจากเครื่องที่ใช้ช ารุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ และไม่
    คุ้มค่ากับการบ ารุงรักษา ใช้อยู่ในส่วนของงานพัฒนาชุมชน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
    จัดหาเครื่องใหม่มาใช้ในงานพัฒนาชุมชน ต่อไป  
  

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอบคุณหัวหน้าส านักปลัดครับ ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถาม เชิญครับ 
ประธานสภา 
 

นางอุไร  ด้วงเสน   เรียน สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน กอง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๒   ตามท่ีได้สัมผัสกับงานพัฒนาชุมชนงานด้านเอกสารค่อนข้างมาก หากเครื่องมือ 
    เครื่องใช้ไม่มีความพร้อมจะท าให้การปฏิบัติงานล าบาก จึงเห็นด้วยที่จะให้มีการโอน
    งบประมาณเพ่ือจัดหาเครื่องพิมพ์มาใช้ 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอบคุณท่าน สท.อุไร ครับ  
ประธานสภา   สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม เชิญครับ 
 

ที่ประชุม   - ไม่มี – 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามกระผมจะถามมติครับ  
ประธานสภา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอ่างทองท่านใดอนุมัติ การโอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์
    ที่ดินและสิ่งก่อสร้างโดยโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์  
    Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) จ านวน ๑ 
    เครื่อง ๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในราชการของส านักปลัด     
  

มติที่ประชุม   อนุมัต ิ  ๑๐ เสียง 
     ไม่อนุมัต ิ - เสียง 
     งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา) 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ในระเบียบวาระเรื่องอ่ืนสมาชิกท่านใดจะเสนอแนะ หรือบอกกล่าวปัญหาต่างๆ เชิญ
ประธานสภา   ครับ 
 

นางอุไร  ด้วงเสน   เรียน สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน กอง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๒   ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
    บ้านโหล๊ะหนุน ร่วมกับ อสม. จัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่  ขอเชิญทุกท่านร่วมท าบุญ 
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    และขอรับสนับสนุนของรางวัล มีการแสดงของ อสม. และในวันนี้มีของขวัญเล็กๆ 
    น้อยๆ มอบให้แก่ทุกท่าน 
 
นายอวยพร  อิสโร  เรียน สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน กอง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๒   ได้รับแจ้งจากพ่ีน้องว่าทางด้านทิศใต้ของสนามบอล เมื่อมีเด็กๆ มาเล่นบอลลูก 
    ฟุตบอลกระเด็นไปโดนบ้าน ขอให้ช่วยหาวิธีป้องกัน โดยใช้ตาข่ายเพื่อป้องกัน 
 

นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  เรียน สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน กอง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๑   - ช่วงนี้ฝนเริ่มเบาลงที่ผ่านมาช่วงฝนตกหนักเกิดน้ าไหลจากที่สูงน าเศษหิน เศษกรวด
    มากองอยู่บนถนนหลายแห่งอาจเกิดอันตรายต่อรถที่สัญจรได้อยากฝากผ่านไปยัง
    ผู้บริหารให้ช่วยดูแลด้วย   
     - สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้เสนอเกี่ยวกับการร่วมกันพัฒนาร่วมกับฝ่าย
    ปกครอง ซึ่งจะจัดกิจกรรมวันพุธแรกของทุกเดือนหากท่านใดสะดวกขอเชิญร่วม
    กิจกรรมด้วย 
 

นายธีรพงศ์  สว่างรัตน์  เรียน สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน กอง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๒   ขอขอบคุณท่านนายกท่ีผ่านมาได้เกิดน้ าท่วมบ้านเรือนพ่ีน้อง หมู่ที่ ๖ ท่านนายกได้ให้
    ความช่วยเหลือในทันท่วงที  
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอบคุณทุกท่านครับที่ได้เสนอปัญหาพ่ีน้องประชาชนเพ่ือบรรเทาปัญหาความ
ประธานสภา   เดือดร้อน ขอเชิญท่านนายกครับ 
 

นายวีระพงษ์  ทับทวี  เรียน สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน กอง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   - ในวันพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ มีการจัดกิจกรรมการแข่งขัน
    กีฬา ขอเชิญทุกท่านครับ 
     - เนื่องจากใกล้จะถึงวันเด็กแห่งชาติขอความอนุเคราะห์ ทุกท่านสนับสนุนของรางวัล
    เพ่ือเป็นขวัญ ก าลังใจ ให้เด็กๆ และเข้าร่วมกิจกรรมครับ 
     - ขอปรึกษาเกี่ยวกับประปาหมู่ที่ ๔ เจ้าของที่ดินได้มาหารือเกี่ยวกับทางผ่านอยากจะ
    ขายที่ดินขอปรึกษากับทุกท่าน หลังจากนี้จะปรึกษาภายในอีกครั้งหนึ่ง 
 

นางกานต์สินี  หนูแก้ว  เรียน สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน กอง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล   วันนี้ถือว่าเป็นการประชุมสภาครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณนี้ ในฐานะข้าราชการ
    ประจ าถือว่าเป็นความโชคดีที่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับทุกๆท่านในการปฏิบัติงานไม่
    เคยล าบากใจ ทุกท่านได้เข้าใจในระเบียบการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี  ในนามหัวหน้า
    ข้าราชการประจ ายินดีที่จะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับทุกๆท่านภายใต้อ านาจที่กฏหมายได้
    ก าหนดไว้ 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอบคุณท่านนายกและปลัดครับ สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภา  
 

ที่ประชุม   - ไม่มี - 
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นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมเราได้ประชุมมาเป็นเวลาสมควรแล้ว ได้
ประธานสภา   พิจารณาญัตติต่างๆ ลุล่วงเสร็จสิ้นแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ผู้บริหาร ผู้เข้าร่วม
    ประชุมทุกท่าน ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ 
ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น. 
             
              
              (ลงชื่อ)    วิโรจน์ พันธ์เศรษฐ์  จดบันทึกการประชุม         
                                                                         (นายวิโรจน์ พันธ์เศรษฐ์) 
                                                                 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง 
 

 คณะกรรมการสามัญประจ าเทศบาลต าบลอ่างทอง ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
อ่างทอง แล้ว 
 
     
                                                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
      (ลงชื่อ)      เฉลิม  หนูแก้ว     ประธานกรรมการฯ 
                                                                          (นายเฉลิม  หนูแก้ว) 
    
 
       (ลงชื่อ) ธีรพงศ์  สว่างรัตน์     กรรมการ 
                                                                        (นายธีรพงศ์  สว่างรัตน์) 
 
 
                (ลงชื่อ)     อุไร  ด้วงเสน         กรรมการและเลขานุการ 
                                                                           (นางอุไร  ด้วงเสน) 
 
 
  สภาเทศบาลต าบลอ่างทองได้รับการรับรองรายงานการประชุมนี้แล้วเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 
ลงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
      (ลงชื่อ)   สุวิง  ฤทธิ์เรือง 
                        (นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง) 
                                        ประธานสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง 
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